



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา) ระดับ ๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา) ระดับ ๖ ลงวันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมาย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๙๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

๑. รายงานตัวเข้าห้องสอบ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
๒. การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบราชการสี kaki โดยนำบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลและบัตรประจำตัวรับสมัครคัดเลือกแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือก
๓. ห้ามนำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ
๔. ห้ามนำเครื่องคำนวณ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวิชาญ มหาราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร
(แนบท้ายประกาศ อบต.เพ็ญใหญ่ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา (นักบริหารการศึกษา) ระดับ ๖

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาว อภิญญา น้อยจันทร์	อบต.เพ็ญใหญ่	พล	ขอนแก่น	